

*

Số 91 CV/ĐU

Về việc thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy quyết tâm đẩy lùi dịch Covid
-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Cấp ủy chi bộ và Chi bộ trực thuộc.

Căn cứ công văn số 203-CV/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch Covid -19;

Căn cứ Công văn số 210-CV/TU, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ công văn số 1685/UBND-VX, ngày 13/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hiện nay trước diễn biến tình hình dịch bệnh của cả nước và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tiếp tục phức tạp. Quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chỉ đạo đối với cấp ủy chi bộ và các chi bộ trực thuộc như sau:

Đề nghị Cấp ủy chi bộ và các chi bộ trực thuộc quan tâm triển khai, quán triệt đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lao động thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

(Đính kèm theo Công văn số 210-CV/TU, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Giao cấp ủy chi bộ và Bí thư các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm phổ biến tuyên truyền quán triệt chủ trương của Đảng đến cán bộ đảng viên và công chức, viên chức, người lao động, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phải “chặt trong, chắc ngoài”, thực hiện phương châm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ “ai ở đâu ở đấy”.

Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; lãnh đạo các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở đi làm

việc theo nguyên tắc “01 cung đường 02 điểm đến”, chỉ đi từ nhà đến cơ quan và ngược lại, hạn chế đi đến các nơi công cộng như: chợ, siêu thị,... đồng thời vận động người thân trong gia đình hạn chế ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh.

Đề nghị Cấp ủy chi bộ và các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên; *Asuacual*
- GD và PGD Sở;
- Lưu ĐU Sở 2021.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Ngô Hải Chân